

# Bảo đảm trật tự an toàn giao thông dịp cuối năm

Theo đánh giá của Ban An toàn giao thông tỉnh, từ đầu năm đến nay, các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT). Việc triển khai Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ đã góp phần làm chuyển biến tích cực ý thức của người tham gia giao thông, do đó tai nạn giao thông tiếp tục được kiềm chế, đặc biệt là tai nạn giao thông có nguyên nhân do rượu, bia gây ra.

Để bảo đảm ATGT trên địa bàn, từ đầu năm đến nay, các cấp, các ngành, các địa phương đã làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người tham gia giao thông. Trong đó, các huyện, thành phố đã viết, xây dựng 754 tin, bài tuyên truyền về ATGT; tổ chức ký cam kết ATGT với 85.874 hộ; tổ chức nói chuyện ngoại khóa và ký cam kết ATGT với 123.724 học sinh, giáo viên các trường THCS, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn nhân dịp năm học mới. Bên cạnh đó, Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng chức năng và công an các huyện, thành phố phối hợp với Báo Thái Bình, Đài PTTH Thái Bình và một số cơ quan báo chí trung ương xây dựng 16 phóng sự, 54 tin, bài tuyên truyền về phòng, chống tác hại của rượu, bia, chế tài xử phạt theo Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ, thực trạng chấp hành đội mũ bảo hiểm cho trẻ em, học sinh các trường tiểu học, THCS trên địa bàn tỉnh...



Lực lượng chức năng kiểm tra phương tiện kinh doanh vận tải hành khách trên quốc lộ 10, đoạn qua địa bàn huyện Vũ Thư.

Không chỉ tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho người tham gia giao thông, từ đầu năm đến nay, Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thường xuyên thực hiện tốt công tác quản lý và bảo dưỡng trên các tuyến đường được giao. Qua đó, góp phần kéo dài thời gian sử dụng của công trình, giúp mặt đường luôn êm thuận, an toàn, thông suốt, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải còn thường xuyên kiểm tra, tu bổ các công trình đường bộ, kịp thời báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xóa bỏ điểm đen, điểm bất hợp lý về tổ chức giao thông. Chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị

thi công các công trình giao thông thực hiện nghiêm túc các quy định, bảo đảm tiến độ thi công, hoàn trả kết cấu nền mặt đường theo đúng nội dung giấy phép. Kịp thời sửa chữa, khắc phục hư hỏng của hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại các nút giao ngã tư Lê Quý Đôn - Trần Thái Tông, Lý Bôn - Trần Thái Tông, quốc lộ 10 - quốc lộ 39. Xử lý 5 điểm đen tai nạn giao thông trên quốc lộ 10, quốc lộ 39. Bổ sung đèn chiếu sáng tại ngã tư đường Thái Bình - Hà Nam với đường ĐT.396B. Sửa chữa, bổ sung 163 biển báo tròn, 81 biển báo chữ nhật, 172 biển báo tam giác. Xử lý 3.110m<sup>2</sup> ổ gà trên các tuyến đường tỉnh, quốc lộ. Sơn vạch kẻ đường 6.132m<sup>2</sup>, lắp đặt 1.223 đỉnh phản quang trên hệ thống đường tỉnh...

Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn một số tồn tại như tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tải trọng cho phép lưu hành trên các tuyến đường, nhất là tại các

khu vực có bến bãi vật liệu xây dựng chưa được xử lý triệt để. Tình trạng xe dù, bến cóc, xe hợp đồng hoạt động trái hình như xe khách liên tỉnh tuyến cố định vẫn còn diễn ra gây cạnh tranh không lành mạnh trong vận tải hành khách, mất trật tự ATGT. Sau khi Chỉ thị số 04/CT-UBND, ngày 8/3/2017 của UBND tỉnh được triển khai mạnh mẽ, mang lại hiệu quả cao thì thời gian gần đây tại một số địa phương, đơn vị đã xảy ra tình trạng buông lỏng quản lý nên xuất hiện tình trạng tải vi phạm hành lang ATGT đường bộ, chưa được xử lý dứt điểm. Ông Vũ Xuân Thành, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Phó Trưởng ban thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh cho biết, từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/9/2020 toàn tỉnh xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 38 người, bị thương 21 người. So với cùng kỳ năm 2019, tai nạn giao thông giảm 5 vụ, giảm 2 người chết. Trên

**PHẠM HƯNG**

Những năm qua, xã Nam Thăng (Tiền Hải) luôn xác định đẩy mạnh phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện chủ trương phát triển vùng nuôi trồng thủy sản tập trung ứng dụng công nghệ cao, nhiều hộ dân ở Nam Thăng đã chuyển đổi từ nuôi tôm quảng canh sang nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao, giảm dịch bệnh, nâng cao sản lượng, chất lượng sản phẩm. Ông Đào Xuân Tứ, thôn Tân Hưng 2 đã đầu tư gần 1 tỷ đồng cải tạo 1ha để nuôi tôm thẻ chân trắng công nghệ cao. Các ao nuôi tôm được thiết kế nổi, che kín bằng hệ thống nhà lưới nhằm giảm thiểu các tác động của môi trường bên ngoài, hạn chế dịch bệnh. Trong suốt quá trình nuôi tôm, ông Tứ còn sử dụng chế phẩm sinh học, nguồn thức ăn công nghiệp đạt chuẩn không ảnh hưởng đến môi trường. Đồng thời, để nâng cao hiệu quả, ông đã đầu tư làm nhà để ương tôm giống trong 25 - 30 ngày đầu rồi mới thả ra ao nuôi. Do được nuôi trong môi trường tốt nên tôm phát triển tốt, mỗi năm ông Tứ thả nuôi 3 vụ, lợi nhuận từ nuôi tôm thẻ hơn 1,2 tỷ đồng.

Còn với ông Hoàng Văn Thụ, thôn Nam Đồng Bắc, ông đã tìm được hướng phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu trên quê hương bằng mô hình kinh tế VAC. Ông Thụ chia sẻ: Gia trại của tôi rộng 3 mẫu được chuyển đổi từ vùng cây lúa kém hiệu quả sang mô hình VAC, quy hoạch 7 sào ao, 5 sào trồng cây ăn quả, 8 sào trồng hoa... Bước đầu tôi đã phát triển thành công mô hình VAC trên vùng đất ửng trũng mà gia đình đã chuyển đổi. Từ thành công ban đầu, đến nay gia đình tôi đã mở rộng quy mô sản xuất. Hiện nay gia đình tôi đang nuôi 15 con bò, 200 con vịt đẻ, 150 con gà, trồng hoa cây cảnh. Mỗi năm mô hình VAC của gia đình tôi cho lợi nhuận trên 300 triệu đồng.

Không chỉ có ông Tứ, ông Thụ mà rất nhiều hộ dân ở xã Nam Thăng đã thực hiện tốt nghị quyết của

# NAM THĂNG Đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân

Đảng bộ xã về phát triển kinh tế theo hướng bền vững, có nhiều mô hình sản xuất cho thu nhập cao, đời sống của bà con tiếp tục có bước phát triển. Ông Đinh Xuân Trà, Chủ tịch UBND xã Nam Thăng cho biết: Trên cơ sở xác định rõ những lợi thế cũng như khó khăn của địa phương, Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế đồng thời tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân phát triển các loại cây trồng truyền thống; tích cực chuyển đổi các giống lúa cho giá trị kinh tế cao; phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng bền vững. Trong đó, duy trì 100ha cây lúa giống cho các công ty liên kết bán lúa giống. Ngoài ra, 2ha mô hình nuôi thủy sản theo công nghệ cao của địa phương được đánh giá hiệu quả, làm cơ sở để người dân nhân rộng trong nuôi trồng thủy sản, góp phần

chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, đưa lĩnh vực thủy sản theo hướng bền vững. Song song với phát triển nông nghiệp, xã Nam Thăng chú trọng phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ. Duy trì trên 4.000 lao động tham gia sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tại địa phương, các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm. Công tác giáo dục được chú trọng, mạng lưới trường lớp được đầu tư xây dựng. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được nâng cao. Công tác khám chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh được quan tâm chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả, đặc biệt là việc phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua. Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng lên. Tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm 2015 - 2020 đạt 12,6%/năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 50 triệu đồng/năm.

Ông Đinh Xuân Trà cho biết thêm: Thời gian tới, xã Nam Thăng tiếp tục thực hiện các giải pháp chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, lựa chọn những giống cây, con có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao, phù hợp để đưa vào sản xuất. Đặc biệt, tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng của xã theo tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong đó, đề ra các giải pháp thực hiện như phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên ban chỉ đạo trong việc triển khai thực hiện 11 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. Tập trung công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc tham gia xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, theo chiều sâu và tránh hình thức. Phát huy nội lực trong cộng đồng dân cư, tranh thủ các nguồn lực từ sự đóng góp của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân để thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Đến nay, Nam Thăng đã hoàn thành 7/11 tiêu chí, phần đầu sớm hoàn thành 4 tiêu chí còn lại.

**MẠNH THẮNG**



Nông dân xã Nam Thăng phát triển kinh tế VAC mang lại thu nhập ổn định.

## DƯƠNG PHÚC

# Chủ động phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi

Ý thức được các loại dịch bệnh nguy hiểm có thể tái phát gây hại cho vật nuôi bất cứ lúc nào, đặc biệt là trong thời điểm giao mùa như hiện nay, người chăn nuôi trên địa bàn xã Dương Phúc

(Thái Thụy) đã và đang chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.

Ông Nguyễn Trường Ca, Chủ tịch UBND xã cho biết: Với đặc thù là xã mới

sáp nhập từ hai xã Thụy Phúc và Thụy Dương nên số lượng đàn vật nuôi lớn hơn so với các địa phương khác. Tổng đàn vật nuôi toàn xã hiện có hơn 1.500 con lợn, hơn 36.600 con gia cầm, 137 con trâu, bò

và 790 con chó, mèo. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện về triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi, UBND xã đã thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm gồm 39 thành viên; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; đồng thời tổ chức hội nghị quán triệt các nội dung tới đội ngũ cán bộ xã, thôn, yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ đàn vật nuôi. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp tại một số địa phương, UBND xã giao Ban Chăn nuôi và Thú y chủ động bám sát địa bàn, kiểm tra, nắm bắt tình hình chăn nuôi, tham mưu triển khai các biện pháp bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch bệnh trong tình

hình hiện nay cũng như chuẩn bị các phương án, điều kiện cần thiết để xử lý kịp thời khi dịch bệnh xảy ra.

Một trong những biện pháp bảo vệ đàn vật nuôi đang được xã Dương Phúc đẩy mạnh đó chính là chấp hành nghiêm việc tiêm các loại vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu đông năm 2020. Đến nay, kết quả tiêm vắc-xin đợt đại trà toàn xã đạt trên 90%. Bên cạnh đó, người dân trên địa bàn xã cũng tích cực thực hiện tháng tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng. Cùng với 150 lít hóa chất do huyện hỗ trợ, người dân tự mua thêm 80 lít hóa chất và 2.500kg vôi bột để phun và rắc những địa điểm có nguy cơ cao như chợ, bãi rác, các khu tiêu hủy lợn chết do bệnh dịch tả lợn châu Phi và các trang trại, gia trại chăn nuôi.

Đã chăn nuôi từ nhiều năm nay nhưng gia trại của gia đình ông Đoàn Văn Trường ở thôn Lai Triều luôn phát triển ổn định nhờ chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Ông Trường cho biết: Hiện gia đình tôi nuôi 3.000 con gà, vịt và 50 con lợn. Nhận thức được sự nguy hiểm của dịch bệnh nên trong quá trình chăn nuôi tôi luôn áp dụng các biện pháp chăn nuôi an

toàn sinh học. Trong đó chú trọng công tác tiêm vắc-xin phòng bệnh, thường xuyên tu dọn chuồng trại bảo đảm vệ sinh môi trường, định kỳ phun hóa chất khử trùng và rắc vôi bột để diệt mầm bệnh, hạn chế người lạ ra, vào khu vực chăn nuôi. Bên cạnh đó tôi còn quan tâm công tác chăm sóc nuôi dưỡng đàn vật nuôi, cho gia súc, gia cầm ăn và uống các loại thức phẩm chất lượng, bảo đảm chế độ dinh dưỡng và bổ sung thêm các vitamin, khoáng chất nhằm tăng sức đề kháng cho vật nuôi. Cùng với chỉ đạo quyết liệt thực hiện kế hoạch tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm và thực hiện tháng tổng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng, UBND xã Dương Phúc còn giao đội ngũ cán bộ thôn phố hợp chặt chẽ với mạng lưới thú y viên trên địa bàn chủ động công tác giám sát dịch bệnh, báo cáo kịp thời các tình huống phát sinh; chú trọng công tác quản lý các cơ sở giết mổ, buôn bán động vật, kiểm soát các hoạt động vận chuyển gia súc, gia cầm ra, vào địa bàn; đồng thời tiến hành ký cam kết với các hộ chăn nuôi, cơ sở giết mổ phải bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

### Thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch tả lợn châu Phi

Khi phát hiện dịch bệnh tả lợn châu Phi, người chăn nuôi không nên bán tháo lợn để chạy dịch bệnh mà nên báo ngay cho cơ quan thú y cơ sở để có biện pháp phòng chống dịch bệnh lây lan.

**MỘT SỐ BIỂU HIỆN MẮC BỆNH**

- Bỏ ăn, sụt cân, ủ rũ
- Sốt đột ngột, sốt rất cao 42-43 độ C
- Vành tai, đuôi, cẳng chân, da phần dưới vùng ngực và bụng có màu sẫm xanh tím

**BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH**

- Theo dõi đàn lợn, áp dụng an toàn sinh học trong chăn nuôi
- Vệ sinh và tiêu độc khử trùng chuồng ít nhất 1 lần/tuần
- Hạn chế tới đa ra, vào cơ sở chăn nuôi
- Lấy mẫu để xét nghiệm khi nghi mắc bệnh

**KHI PHÁT HIỆN DỊCH**

- Tiêu hủy toàn bộ số lợn của hộ chăn nuôi có dịch
- Tổng vệ sinh, phun thuốc sát trùng liên tục khu vực có dịch, đường ra vào ổ dịch và các khu vực có nguy cơ cao
- Lập chốt kiểm dịch, quản lý chặt chẽ vận chuyển lợn, gia súc, gia cầm từ sản phẩm thịt lợn vùng có dịch

Nguồn: Cục Thú y (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) **TTXVN**



Người chăn nuôi trên địa bàn xã Dương Phúc thường xuyên vệ sinh khu vực chăn nuôi nhằm tiêu diệt mầm bệnh.

**THANH HUYỀN**